

# Chơi Quân Vợt.

BƯU HIỆP  
Sacramento



Lái xe trên xa lộ hàng giờ mỗi ngày, tinh thần căng thẳng; làm việc tại văn phòng tu thu hai dên thu sáu, trí não dăng dai; thu hay chu nhất năm nhà nghỉ ngơi, mà không biết loi dung 2 ngày cuối tuần vẫn đông thân thể đôi chút, thì không mấy chốc bụng sẽ lon lên vì la-de, nước da xanh xao vì thiếu năng som; con người sanh ra uê-oai, chằm chập, và cuộc sống mệt vui vì thiếu môn thể thao tiêu khiển thoải mái, hợp thời.

Thể thao có nhiều môn. Di bộ, bơi lội, đạp xe, trượt nước, trượt tuyết, v.v... đều là môn thể thao ca, song quân vợt mới là môn thể thao hấp dẫn hơn hết, đầy đủ tình tiết sống động. Duong banh khi khoan thai, khi la luot, khi nhẹ nhàng, khi roi rã, khi bùng lên như bão táp mưa sa, khi roi nhẹ như lông hồng luot gió.

Tuổi nào cũng có thể chơi quân vợt ca. Trẻ chơi theo trẻ, già chơi theo già. Trẻ chơi mạnh bạo chờ trở sức thanh xuân, già chơi nhẹ nhàng cho nín kéo tuổi xanh.

Quân vợt như một thần dược, nó tiêu trừ các bệnh tật uế oai, nhọc nhằn, cảm cúm, nhức đầu, số mũi, quân vợt đem lại sức khỏe; quân vợt có sức mạnh làm cho mình yêu đời.

Đồ nghề để chơi quân vợt gồm một bộ áo quần sọt màu trắng, đôi giày màu trắng, tất trắng mang vào cho đẹp, chiếc nón đội đầu mùa hè, một cây vợt rộng vành hiệu Prince cho đỡ banh khi lọt, cộng thêm một hộp banh 3 quả lã u. Áo quần có thể thay đổi theo thời tiết, mùa đông mặc thêm áo ấm. Sắm một chiếc ghế ny lông đem theo để ngồi nghỉ khi mệt, mùa hè một bình nước đá đầy đủ nước cam nước ngọt, mùa đông một bình thủy dầy nước trà nóng để nhấp giọng cảm hồi.

Thành phố nào ở Huê Kỳ cũng có sân quân vợt công cộng, khỏi phải trả một tiền phí nào cả. Ban đêm muốn chơi đèn chỉ bỏ 3,4 đồng 25 xu vào đồng hồ điện, đèn sẽ sáng trưng một tiếng đồng hồ cho tàn cuộc đấu.

Mọi tập chơi thì mình tự chơi với mình, cầm vợt đánh banh vào lưới, khi đánh xuống banh phía phải, khi đánh xuống banh phía trái, khỏe thì chơi, mệt thì nghỉ. Nếu có Bà

Xã cùng theo mình đi chơi quân vợt thì lại càng thích thú hơn nữa, có mình có ta, sớm trưa chiều tối.

Khi xuống banh đã thuần tay, khoảng 4,5 tháng gì đó, mình đã điều khiển quả banh theo ý của mình muốn một phần nào rồi, thì lại thích chơi "hai mình", hay "bốn mình", gọi là đánh đôn hay là đánh đôi.

Đến giai đoạn này, người tập chơi quân vợt thấy mình "yêu quân vợt" giờ nào không hay, bãi sơ về nhà, mặt ngấm nghĩa vợt, tay sờ mó dây, thích thú múa vợt trong quang vắng đêm trường. Đánh đôn phí sức nhiều hơn đánh đôi, nên nhiều người thích đánh đôi hơn đánh đôn.

Đánh đôi quân vợt mà không đánh cả 6 lon la-de ai thua mua dù, hay vài đồng đô-la cho người toàn thắng, thì cuộc chơi trở ra uế oai, banh bỏ nhỏ không thèm chạy, không có sự gắng gò đua đòi. Bơi vậy chơi quân vợt cần có cá độ nhỏ mới vui. Đến trình độ có cá độ rồi, thì xuống banh đi càng ngày càng tinh vi điều luyện. Quả banh bây giờ hình như tùy thuộc theo hướng đi của mình mong muốn. Banh có thể nhẹ nhàng cho bay qua lưới, banh có thể lớp bông lên không trung, banh có thể từ trên đánh xuống, banh có thể từ dưới lớp lên; cho banh bỏ nhỏ, banh bay qua lưới đứng lại; cho banh đi xuống dài, banh chạy thôn luôn; cho banh chém xuống như xuống gươm đao phủ thủ, hay cho banh bay lơ lửng nhẹ nhàng như cung đàn trên sông lạnh.